

วารสาร

# ไอพีซีชุมชนพาสาร

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

๒



คณะเทคโนโลยีการจัดการ



คณะเทคโนโลยีการจัดการ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม  
นำวิชาการ บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สังคมอย่างยั่งยืน

## โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสุรินทร์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และการท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านเชียงสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ , วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านช่างปี อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์, วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโท อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ตนมีอยู่เพื่อนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างเอกลักษณ์และจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ ตามศักยภาพของชุมชน และเป็นการเรียนรู้ตัวอย่างชุมชนที่มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบมาปรับใช้กับการท่องเที่ยวของตนเอง



## คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร รุ่นที่ 1

คณะเทคโนโลยีการจัดการได้ส่งคณาจารย์ด้านการคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้ทำหน้าที่นิเทศสหกิจศึกษาเข้าใจกระบวนการตามมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



## โครงการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

แผนงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นการร่วมด้วยช่วยกันของหน่วยงานและสถานประกอบการภายนอก อีกทั้ง เป็นการขอบคุณองค์กรต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในด้านการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ



## โครงการฝึกปฏิบัติการสถานการณ์จำลองทางบัญชี (Accounting Situation)

สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการฝึกปฏิบัติการสถานการณ์จำลองทางบัญชี (Accounting Situation) เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ฝึกการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจจากสถานการณ์จำลองทางบัญชีให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสมกับเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ



## โครงการสร้างเครือข่ายและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัด โครงการสร้างเครือข่ายและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยสิรินธรและป่าไม้จำปาศึกดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายระหว่างสถาบันด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา



### การประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการ (MC) ครั้งที่ 2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงค์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการ (MC) ครั้งที่ 2/2561 ร่วมกับคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมกับคณะผู้บริหารคณะฯ ได้แก่ คณบดี ที่ปรึกษาคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายและสาขาคณะเทคโนโลยีการจัดการ



## กิจกรรม FMT Big Cleaning Day

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรม FMT Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 รอบๆบริเวณอาคารเรียน คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบริเวณคณะเทคโนโลยีการจัดการให้ดียิ่งขึ้น



## โครงการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส ภายในคณะเทคโนโลยีการจัดการ



ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการตรวจประเมินกิจกรรม ๗ส ภายในคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2561 โดยทุกฝ่ายและสาขาวิชา ภายในคณะเทคโนโลยีการจัดการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี



## โครงการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๗ โดยคณะกรรมการจากวิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดโครงการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๗ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการจากวิทยาเขตสุรินทร์ มาตรวจประเมินกิจกรรม 7๗ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561



## การประชุมเปิด-ปิดการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานการประชุมเปิด - ปิด กิจกรรม ๗๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จัดโดย ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 7๗ ขององค์กร และประกาศผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7๗ ปีการศึกษา 2560 อีกทั้งมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร แก่ทุกหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีการจัดการ



## งานโชว์ไหม

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโชว์ไหม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ ตลาดน้ำราชมงคล พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยในงานที่นำเอาผ้าไหมพื้นบ้านเก่าแก่จังหวัดสุรินทร์มาจัดการแสดงผ้าไหม รวมทั้งมีการเสวนาเส้นทางผ้าไหมจากตัวแทนชุมชน



## โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม : การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโดยฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติสคล่องพยาบาล ให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก่คณาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของคณะเทคโนโลยีการจัดการ



## โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา และ โครงการอบรม “การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา” ปีที่ 6 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมตะวันฉาย อาคารอเนกประสงค์และกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเข้าใจและรู้จักบทบาทการเป็นผู้นำของนักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกลุ่มผู้นำนักศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา



## โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ พลวงศ์ รองอธิการประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร : กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โบราณและร่วมสมัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โบราณและร่วมสมัยสู่มาตรฐานท่องเที่ยวชุมชน” ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนิทรรศการ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีตัวแทนชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โบราณและร่วมสมัยสู่มาตรฐานท่องเที่ยวชุมชนเข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือร่วมกันในการดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 100 คน

## ศิษย์เก่าดีเด่น



**ประวัติส่วนตัว :** นายประวิทย์ โยธาศิริ เกิดวันที่ 20 เมษายน 2516 ภูมิลำเนาเดิม จ.ร้อยเอ็ด

**ศิษย์เก่า :** ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น 1

ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเกษตรสุรินทร์

**ปัจจุบัน :** เข้าบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2539 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตลอดการรับราชการได้สอนหนังสือแก่ลูกศิษย์มาเป็นเวลา 21 ปี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและผู้พบเห็น เป็นผู้มีอัธยาศัยดี เป็นมิตรกับทุกคน กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากแบบอย่างที่ดีจึงได้รับการสรรหาเป็น รักษาราชการแทนคณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ



## 7 ผลรวมดีของเบอร์โทร ที่ทำให้นักศึกษาเรียนเก่ง

เราสามารถหาผลรวมของเบอร์โทรได้โดยการเอาเลขทุกหลักมาบวกกัน เช่น 08-5494-6666 (0+8+5+4+9+4+6+6+6+6 = 54) ได้ผลรวมเท่ากับ 54 ผลรวมของเบอร์โทรเป็นภาพรวมทั้งหมดของการใช้โทรศัพท์เรา เราจะใช้ติดต่อสื่อสารตามความหมายของผลรวมและหมายเลขภายในเบอร์โทรนั้น(ความหมายของเลขภายในเบอร์โทร สามารถหาอ่านได้ที่วารสารฉบับที่ผ่านมา) เบอร์โทรจึงเป็นสิ่งที่สามารถทำให้นักศึกษาเรียนเก่ง จนสำเร็จการศึกษาได้ ผลรวมของเบอร์โทรที่จะนำเสนอ นอกจากนักศึกษาแล้ว ยังรวมไปถึงอาชีพข้าราชการ (อาจารย์) หากท่านใดใช้เลขที่มีผลรวมต่อไปนี้ จะทำให้นักเรียนที่ทำงาน เจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน

### ผลรวมทั้งหมดได้ 19 คือ

**ผู้เสวยสุข หรือ พลังแห่งความสำเร็จจากผู้อุปถัมภ์** เลขนี้ประสบความสำเร็จดีมาก มีความมุ่งมั่น มีความอดทนในการทำงาน ติดต่อสื่อสารงานตลอด ใช้แล้วอนาคตสดใส แต่ต้องเหนื่อยหน่อย ถือเป็นเลขของผู้มีอันจะกิน ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จจากผู้ยิ่งใหญ่กว่า มีสติปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน และมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางการศึกษา ไม่อับจนมีคนช่วยเหลือ ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง

### ผลรวมทั้งหมดได้ 50 คือ

**ความกระตือรือร้น หรือ พลังแห่งปัญญาและความสามารถ** เป็นเลขดีมากเป็นคนมีปัญหา เป็นคนมีคุณธรรม รักความยุติธรรม มีโอกาสสูงได้เดินทางต่างประเทศ ไม่ไปศึกษาต่อก็ไปทำงาน แม้แต่ความรักก็มีโอกาสได้ ชาวต่างชาติเป็นคู่ครอง มักจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ มีโอกาสได้รู้จักติดต่อกับคนต่างชาติ ชอบค้นคว้า แสวงหาธรรมะ เชื่อในความเรนลับของธรรมชาติ และมีสัมผัสพิเศษสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง

### ผลรวมทั้งหมดได้ 59 คือ

#### ยอดแห่งรหัสชีวิต หรือ พลังแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี

เป็นเลขดีมากส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ชะตาชีวิตรุ่งเรืองดี ทำอาชีพการงานใดก็จะเจริญก้าวหน้า มักเลือกใส่เสื้อสีมงคล เชื้อถือในศาสนา ศรัทธาความเรนลับของธรรมชาติ มีความเป็นอนุรักษ์นิยม ชอบของเก่า อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี มีศีลธรรมสูง ชอบความถูกต้อง รักความยุติธรรม เชื่อเรื่องวิญญาณชอบในพิธีกรรม เป็นคนมีलगสังหรณ์ดีเยี่ยม ถ้าเป็นนักบวช ก็จะประสบความสำเร็จเรื่องพิธีกรรม อาคมแกร่งกล้า ทำอะไรก็ชั่ง จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง

### ผลรวมทั้งหมดได้ 41 คือ

**ความผูกพันกับต่างประเทศ หรือ พลังมหัจจรวาล** เป็นเลขดีมากจะทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี ความจำแม่นยำ นักคิดนักวางแผน รักเกียรติรักศักดิ์ศรี จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสุขุมล้าลึก มีพลังความทะเยอทะยาน ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบ เช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมะ รักความยุติธรรม ซื่อสัตย์ อดทน ต่อสู้อุปสรรคไม่ย่อท้อ มีความรับผิดชอบ มีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

### ผลรวมทั้งหมดได้ 54 คือ

**ดวงดาวแห่งโชค หรือ พลังมหาราชาโชค** **ความสำเร็จ** เป็นเลขดีมากมีมงคลแก่ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้โดยง่าย มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต มีคนเคารพนับถือมากมาย สติปัญญาดี การศึกษาจะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม การเจรจาติดต่อสื่อสารดี มีโอกาสได้ทุนหรือทำงานต่างประเทศ มีคนคอยช่วยเหลือหนุนนำตลอด ชีวิตมักจะได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนเรียนรู้ง่าย มีความสนุกกับการเรียนรู้ ความรักก็จะราบรื่น มีโอกาสสมรักที่ต่างประเทศได้ ชีวิตมักจะมีโชค มีความมั่นคงในชีวิต

### ผลรวมทั้งหมดได้ 45 คือ

#### เทพแห่งโชค หรือ พลังการสู้่อีกครั้ง

เป็นเลขดีมาก ถือว่าเป็นหมายเลขดีมาก เลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคติดอยู่เนืองๆ มักจะประสบโชคดีอย่างไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ สติปัญญาดี จะได้รับความร่วมมือจากทุกวงการเป็นอย่างดี การเจรจาติดต่อสื่อสารดี จะมีความเจริญในหน้าที่การงาน ความสำเร็จอย่างงดงาม มีความก้าวหน้าสูง เมื่อมีข้อผิดพลาด ไม่สมหวังจะไม่ซีเมเศร้าแต่จะฮึดสู้ทันที มีคนคอยให้ความช่วยเหลือมากมาย จะได้ลาภก้อนโตจากการเสี่ยงทุกรูปแบบ มีความมั่นคงในชีวิต

### ผลรวมทั้งหมดได้ 55 คือ

**เจริญก้าวหน้าและสุขสบาย หรือ พลังความ สุข สม หวัง** เป็นเลขดีมากมีความก้าวหน้าของชีวิตอย่างมั่นคง มีความเที่ยงธรรม รักในคุณธรรมความดี มีความสำเร็จ มีกิจการในตำแหน่งใหญ่โต เรียนก็ได้ทุนสมอบดีมาก มีโอกาสไปได้ดีในต่างประเทศหรือจากถิ่นที่ตนเกิด ในใจมักเลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชอบทำบุญทำทาน ชอบเดินทางไกล มีคุณธรรมจริยธรรม จะได้คู่ครองที่ดีฉลาด ส่งเสริมครอบครัวได้ดี แต่ระวังความเครียดจากการงานไว้บ้างพักผ่อนบ้างจะดี

นอกจากผลรวมดีตามที่กล่าวมาแล้ว หากใครมีเลขภายในเบอร์โทรที่ช่วยเสริมด้านความรู้ คือ มีเลข 1, 4, 5, 9 อยู่ในเบอร์โทรเป็นจำนวนมากแล้ว ท่านคือบุคคลที่ประสบความสำเร็จด้านการเรียน เรียนเก่ง เรียนจบ การงานเจริญก้าวหน้า อย่างแน่นอน สามารถศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเบอร์โทรเพิ่มเติมได้ที่เว็บ [www.berdee.com](http://www.berdee.com) วารสารฉบับหน้าจะนำเสนอเบอร์โทรที่จะเสริมให้ท่านร่ำรวย เป็นมหาเศรษฐี อย่าลืมหาคำทำนายตามอ่านนะครับ

เบอร์ดี ชีวิตดี

นายอภิชา เกษอินทร์ (ผู้ก่อตั้ง Berdee.com)

## บทบรรณาธิการ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “คณะเทคโนโลยีการจัดการ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม นำวิชาการ บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สังคมอย่างยั่งยืน ” โดยมีพันธกิจที่สำคัญประกอบไปด้วย จัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล, สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี, บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คณะเทคโนโลยีการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างต่อเนื่องเสมือนเป็นหน้าที่หลักอีกประการหนึ่งที่จะร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนางองค์กร สังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

นับเป็นโอกาสที่ดี “วารสารเพชรชมพูสาร” คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ได้เวียนบรรจบครบรอบถึงวาระอีกคราครั้งหนึ่งในมือของทุกท่านจะได้รับข่าวสารข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะที่ผ่านมา กิจกรรมต่างๆที่น่าเสนอในวารสารฉบับนี้ยังคงสืบต่อปณิธานอันแน่วแน่

กองบรรณาธิการ

## บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

บรรณาธิการ

ผศ. ฉลอง จະระ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

น.ส. สุนตรา ทองจันทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

น.ส.อัจฉรา บัวหอม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

น.ส. จิราภรณ์ แป้นแก้ว

หัวหน้างานบริการการศึกษา

น.ส. ลลิตา สุนทรารักษ์

ภาระงานด้านประชาสัมพันธ์

ออกแบบ

อาจารย์จ๊กกฤษ ใจรัมย์

พิสูจน์อักษร

อาจารย์วารภรณ์ ศรีสุรินทร์

กองบรรณาธิการ :

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ



คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขต  
สุรินทร์  
เลขที่ 145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอ  
เมือง จังหวัดสุรินทร์  
รหัสไปรษณีย์ 32000

โทรศัพท์ 044-153097  
โทรสาร 044-520764